
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังท่ี  ๑๐/๒๕๔๙ 
วันท่ี   ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

ณ  หองประชมุโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา  จังหวัดตราด 
 
๑. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๔๙  โดยใหมกีารแกไขดังตอไปนี ้

๑. หนา  ๑๒  ขอที่ ๓  ขอความ  “สภามหาวทิยาลัยควรเปนผูกําหนดนโยบายในการ
วิจัย”  แกไขเปน  “สภามหาวิทยาลัยควรเปนผูกําหนดนโยบายในการวิจัยเฉพาะเรื่อง” 

๒. หนา  ๑๒  ขอ ๘  ขอความ “มหาวิทยาลัยควรมีคณะอนุกรรมการวิจัย” แกไขเปน  
“มหาวิทยาลัยอาจมีคณะอนุกรรมการวิจัยเฉพาะกิจ” 

๓. หนา  ๑๓  ขอ ๑๐  ใหใชขอความตอไปนีแ้ทน 
  ขอ ๑๐   เนื่องดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานที่มีขอมูลการวิจัย ที่
ประชุมจึงเสนอให ผศ.ถาวร  ฉิมเลี้ยง  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาใหขอมูลแก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมหาวิทยาลัย อธิการบดีและคณบดี 

๒. ที่ประชุมรับทราบการดําเนินการปรับปรุงแผนธุรกิจสนามกอลฟ โดยขอใหมหาวิทยาลัย
เรงรัดผูเกี่ยวของดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจใหแลวเสร็จ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในเดือนตอไป 

๓. ที่ประชุมรับทราบเรื่อง การตัดคําวา “อัญมณีศาสตร”  ออกจากชื่อของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  โดยขอใหรายงานผลการดําเนินการใหสภามหาวิทยาลัย
รับทราบในการประชุมครั้งตอไป 

๔. ที่ประชุมรับทราบคดีหมายเลขดําที่  ๑๖๑/๒๕๔๙ เร่ืองระหวาง ผศ.ณรงค  โพธ์ิสามตน 
ผูฟองคดีกับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และพวกรวม ๓ คน ซ่ึงเรื่องดังกลาวอยูใน
ขั้นตอนของอัยการดําเนินการทําเรื่องขยายระยะเวลาการยื่นคําใหการตอศาลออกไป 
ประมาณ ๓๐ วัน 

๕. ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดี  คร้ังที่  ๒  โดยเสนอใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ปรับปรุง
หลักเกณฑดัชนีช้ีวัด และประสิทธิภาพแบบประเมินผลงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป 



๖. ที่ประชุมรับทราบเรื่อง การประชุมเพื่อหารือ กรอบ/แนวทางการพัฒนา (แผนปฏิบัติราชการ)  
มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณีสูมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาระหวางคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบฯ กับกองนโยบายและแผน ซ่ึงเรื่องดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการ       

๗. ที่ประชุมรับทราบเรื่อง จํานวนงานวิจัย บทความที่ตีพิมพเผยแพร จํานวนอาจารยที่เสนอ
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  โดยเสนอใหผูเกี่ยวของเสนอ
รายละเอียดตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งตอไป 

๘. ที่ประชุมรับทราบเรื่อง รายงานจุดคุมทุนการดําเนินการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและจุดเดนของบัณฑิต 
พรอมทั้งความสามารถในการรับนักศึกษาหลักสูตรนี้ โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเรงรัดผู
ที่ดําเนินการเรื่องนี้นําเสนอรายละเอียดใหสภามหาวิทยาลัยทราบดวย 

๙. ที่ประชุมใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีมติดังนี้ 
  ๑.   มอบหมายให ผศ.ถาวร  ฉิมเลี้ยง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาหารือ
แนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับ ผศ.ไพโรจน  แสงจันทร ผูชวยอธิการบดี 
หลังจากไดแนวทางในการพัฒนางานวิจัยแลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ หรือจัดการ
ประชุมเฉพาะเรื่องงานวิจัย 
  ๒.  มหาวิทยาลัยควรมีคณะกรรมการวิจัย เพื่อปฏิบัติหนาที่กล่ันกรองเกี่ยวกับ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแทนสภามหาวิทยาลัย และใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นําเสนอผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 

๑๐. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเร่ือง การแบงสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

   ๑.   มหาวิทยาลัยควรมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนหนวยงานอิสระ ซ่ึง
อาจจะสังกัดอยูกับกองกลาง สํานักงานอธิการบดีหรืออาจอยูในงานสภามหาวิทยาลัย โดยมี
หนาที่ในการตรวจสอบหนวยงานตางๆ ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย 

   ๒.  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มงานสภามหาวิทยาลัยในกองกลาง เพราะเปนหนวยงานที่
มีความสําคัญ ซ่ึงควรแยกออกจากงานเลขานุการ 

   ๓.   สําหรับงานอื่นๆ หากมีความจําเปนตองมีหนวยงานเพิ่มเติมใหนําเสนอ
รายละเอียดตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในภายหลัง 

๑๑. ที่ประชุมเห็นชอบโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดระยอง 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา โดยขอใหปรับปรุงแกไข



ตามขอเสนอแนะจากที่ประชุม และเนนการจัดการศึกษาแบบแผน  ก  ซ่ึงนักศึกษาตองทํา
วิทยานิพนธ 

๑๒. ที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติใหปริญญาบัตร  คร้ังที่ ๘ (พิเศษ)  ประจําปการศึกษา ๒๕๔๗  
และครั้งที่ ๑  ประจําปการศึกษา  ๒๕๔๙  จํานวน  ๗๘๓  คน 

๑๓. ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งอาจารยใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน ๕ ทานคือ นายวัฒนา  เดชนะ, นางทิพยวรรณ ฟูเฟอง,  นางสาวกัลยา  จยุติรัตน, นาง
มาลี  แสงจันทร,  นางสาวพิกุล  นุชนวลรัตน   โดยขอใหตรวจสอบชื่อ คณะ ในแบบทะเบียน
ขอมูลการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยของ นางมาลี  แสงจันทร  ใหถูกตองดวย 

๑๔. ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ผู
ที่ไดรับการแตงตั้งคือ  ผศ.วรวรรณ  สังแกว  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

๑๕. ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๙  โดยขอใหนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไข
กอนนําสงคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๖. ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การรับสมัครบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีมติดังนี้ 

   ๑.   ใหยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะตําแหนงอาจารย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ตามประกาศลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

   ๒.   ใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหนงอาจารย
ใหม โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย กอน
เสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

๑๗. ที่ประชุมอนุมัติงบพัฒนาตามยุทธศาสตรป  ๒๕๕๐  จํานวน  ๔๗๐,๐๐๐   บาท 

๑๘. ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจกรรมประจําเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙ 

๑๙. ที่ประชุมรับทราบรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สํานักทรัพยสิน
และรายไดประจําเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม  ๒๕๔๙ 

๒๐. ที่ประชุมรับทราบตารางการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๐ 




